

Số: /TB-VP

Kiên Giang, ngày tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung
tại buổi họp tổng kết công tác hiến máu tình nguyện năm 2023
và sơ kết việc thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức,
mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”**

Ngày 06/3/2024, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung chủ trì họp tổng kết công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2023, sơ kết 01 năm thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và triển khai nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Thành phần dự họp theo Giấy mời số 95/GM-UBND ngày 01/3/2024 của UBND tỉnh.

Sau khi nghe Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Hội Chữ thập đỏ tỉnh) trình bày các văn bản và ý kiến phát biểu của đại biểu tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung có ý kiến kết luận như sau:

1. Về công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện

- Năm 2023, công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả nổi bật. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh cùng các ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm, phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo quyết liệt và triển khai thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, các chiến dịch, sự kiện phong trào hiến máu tình nguyện trong tỉnh, xây dựng được các loại hình câu lạc bộ hiến máu dự bị, ngân hàng máu sống,... sẵn sàng cứu sống người bệnh trong cơn nguy cấp. Công tác tiếp nhận máu được thực hiện nghiêm túc, chu đáo, mặt dù còn khó khăn về vật tư y tế, nhưng với sự nỗ lực của các ngành, các cấp, trong đó có vai trò rất quan trọng của ngành Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh, kết quả năm 2023 đã tiếp nhận được 21.600/18.000 đơn vị máu đạt 120% kế hoạch, vượt chỉ tiêu đề ra, nhất là thông qua các chiến dịch, sự kiện tiếp nhận máu trên 50% lượng máu thu được trong cả năm 2023.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh từng lúc, từng nơi diễn ra chưa sâu rộng; việc tiếp cận, mở rộng đối tượng hiến máu tình nguyện trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn hạn chế.

- Để triển khai thực hiện tốt công tác vận động, hiến máu tình nguyện năm 2024, đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo, các cấp, các ngành, đoàn thể,... đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện và mở rộng đối tượng tham gia hiến máu tình nguyện, nhất là các doanh nghiệp đóng

trên địa bàn, lực lượng lao động tại các khu công nghiệp; tập trung xây dựng mô hình hiến máu tình nguyện bền vững, nhất là xây dựng các loại hình câu lạc bộ hiến máu gắn với địa bàn dân cư, lực lượng vũ trang, các trường đại học, cao đẳng và các cơ quan, đơn vị có điều kiện; tổ chức tốt các chiến dịch, sự kiện,... phân đấu hoàn thành chỉ tiêu tiếp nhận 23.100 đơn vị máu trở lên trong năm 2024.

+ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Hội Chữ thập đỏ tỉnh) cần đánh giá rõ hơn những tồn tại, hạn chế và nhận định tình hình năm 2024 để sửa đổi, bổ sung kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện và kế hoạch phát động phong trào thi đua hiến máu tình nguyện năm 2024. Phối hợp các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát lại việc phân bổ chỉ tiêu tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương, tránh chồng chéo trong giao chỉ tiêu năm 2024.

Chủ trì phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh có kế hoạch vận động, tiếp nhận máu, gắn với kiểm tra sức khỏe cho công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh xác định nhu cầu sử dụng máu năm 2024, xây dựng kế hoạch tổ chức các chiến dịch, sự kiện để tiếp nhận máu phù hợp; tập trung duy trì các đợt hiến máu thường xuyên. Phối hợp các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan rà soát lại việc phân bổ chỉ tiêu tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện hợp lý, tránh chồng chéo trong giao chỉ tiêu năm 2024.

+ Thành viên Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô, tạng và cơ thể người, có kế hoạch, mục tiêu cụ thể để thực hiện.

+ Về việc tặng quà cho người hiến máu tình nguyện phải có sự lựa chọn hợp lý, có kế hoạch hài hòa với nhu cầu thực tế của địa phương.

+ Về địa điểm tổ chức tiếp nhận máu: Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố thống nhất quy trình, thủ tục tiếp nhận máu đơn giản hơn và chuẩn bị trước phiếu đăng ký cho người hiến máu tình nguyện (*lập danh sách, cập nhật đầy đủ thông tin của người hiến máu*), kèm theo khảo sát việc nhận tiền hay quà tặng để có cơ sở đánh giá hiệu quả của chủ trương này.

2. Về thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”

- Việc xác định mục tiêu và các mô hình nhân đạo của Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” của Hội Chữ thập đỏ là thiết thực, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an sinh xã hội. Cuộc vận động bước đầu đã có sức lan tỏa trong cộng đồng, được cấp uỷ, chính quyền quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, ngày càng có nhiều mạnh thường quân tự nguyện đóng góp, góp phần giúp đỡ

người nghèo giảm bớt khó khăn trong cuộc sống; thông qua các mô hình, vai trong nòng cốt, cầu nối, điều phối của tổ chức Hội trong các hoạt động nhân đạo được nâng cao.

- Về Kế hoạch năm 2024:

+ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Hội Chữ thập đỏ tỉnh), tham mưu Tỉnh ủy hoặc UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp và các huyện, thành phố để nâng cao nhận trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động.

+ Rà soát danh sách đối tượng, giao chỉ tiêu cho các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, các huyện, thành phố gắn với tổng thể các chính sách an sinh xã hội của tỉnh, quan tâm các địa bàn có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế còn thấp (Giang Thành, Kiên Lương, Hà Tiên, Tân Hiệp, Giồng Riềng).

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về nội dung, ý nghĩa của cuộc vận động; phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể trong chỉ đạo, hướng dẫn theo hệ thống tiến hành khảo sát, nắm chắc các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, lập hồ sơ đối tượng cần trợ giúp và tổ chức trợ giúp các đối tượng theo hướng phát triển bền vững. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, các nhà tài trợ tổ chức các chương trình trợ giúp đạt hiệu quả thiết thực. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ tiền, thẻ bảo hiểm, vật chất và đăng ký tham gia ủng hộ, giúp đỡ, đỡ đầu các địa chỉ nhân đạo.

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung, Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, các địa phương, đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp (Giấy mời 95/GM-UBND);
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Chánh, Phó CVP;
- Phòng KGVX;
- Lưu: VT, pthtran.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Thái Thị Duy Quyên